

## Sinh viên Duy Tân đoạt danh hiệu Miss ứng xử tại U-League 2012

Hội thi Sinh viên Văn - Thể - Mỹ (U-League 2012) đã chính thức khép lại vào chiều 6/1/2013 tại Nhà thi đấu Tân Bình (Tp. HCM). Sinh viên Lê Thị Ngọc Huyền - đại diện duy nhất của ĐH Duy Tân đã xuất sắc đăng quang với danh hiệu Miss Ứng xử tại U-League 2012.

Vòng chung kết toàn quốc Miss U-League 2012 có sự tham gia của 6 sinh viên gồm Lê Thị Ngọc Huyền (ĐH Duy Tân Đà Nẵng), Hương Thơm (ĐH Hùng Vương Phú Thọ), Thùy Trang (CĐ Bách Việt TP.HCM), Phương Thi (ĐH Luật TP.HCM), Trần Thị Nga (ĐH Sư phạm Đà Nẵng) và Thảo Anh (ĐH Ngoại ngữ Hà Nội). Đây là 6 gương mặt xuất sắc nhất đã giành chiến thắng tại vòng chung kết khu vực được tổ chức trước đó tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp. HCM. Kết quả chung cuộc, danh hiệu Miss U-League được trao cho Thảo Anh. Miss tài năng thuộc về Thùy Trang và Lê Thị Ngọc Huyền đoạt danh hiệu Miss Ứng xử.



*Lê Thị Ngọc Huyền - Miss ứng xử U-League 2012 (ngoài cùng bên phải)*

Lê Thị Ngọc Huyền là một trong những sinh viên tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ tại trường. Với gương mặt khả ái cùng năng khiếu múa, Ngọc Huyền đã chinh phục được nhiều danh hiệu như giải Nhất đôi Nam Nữ sinh viên Thanh lịch ĐH Duy Tân 2011, giải Nhì đôi Nam Nữ HS-SV Thanh lịch Tp. Đà Nẵng năm 2012. Ở vòng chung kết Miss U-League 2012 khu vực miền Trung, Ngọc Huyền đăng quang với danh hiệu Miss Thể thao và cùng với Trần Thị Nga (ĐH Sư phạm Đà Nẵng) đại diện cho miền Trung thi đấu toàn quốc.

Giải thưởng của Ngọc Huyền trong những ngày đầu năm 2013 mang đến hy vọng về một năm mới với nhiều giải thưởng lớn sẽ đến với sinh viên ĐH Duy Tân. Như cách đây 1 năm, sinh viên Nguyễn Trần Mỹ Linh đăng quang Miss Tài năng U-League 2011 vào những ngày đầu năm 2012 đã mở màn cho hàng loạt các chiến thắng của sinh viên Duy Tân như: Nguyễn Trần Mỹ Linh - Hoa khôi tại cuộc thi sinh viên, học sinh Tài Năng, Thanh lịch Tp. Đà Nẵng 2012; Xuân Trang - Hoa khôi cuộc thi Người đẹp Đà Nẵng 2012, Người đẹp Tài năng tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 và Thùy My - Á khôi 1 Miss Ngôi sao 2012.

Hội thi U-League 2012 được đánh giá là khá thành công đối với sinh viên Duy Tân. Ở vòng đấu khu vực, các sinh viên Duy Tân đã có những màn tranh tài khá ấn tượng: Futsal Duy Tân đã lọt vào bán kết, Cheerleading và Miss U-League Duy Tân đều có đại diện lọt vào vòng chung kết. Giải thưởng Miss Ứng xử tại vòng thi cuối cùng đã khép lại một mùa giải đáng tự hào. Điều này cho thấy bản lĩnh và tài năng của sinh viên Duy Tân ngày càng được khẳng định tại sân chơi của sinh viên trong khu vực cũng như toàn quốc.

*(Ban Biên tập Website)*